

# CÂU HỎI HỘI THI TÌM HIỂU GIÁ TRỊ VĂN HÓA LỊCH SỬ ĐỒNG NAI NĂM 2019

## **Câu hỏi dành cho Khối Học sinh – Sinh viên**

### ***Bảng A: Khối học sinh (cấp Tiểu học, Trung học cơ sở)***

#### **Câu 1:**

Trình bày khái quát về đặc điểm tự nhiên và văn hóa, truyền thống yêu nước của huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập. Cho biết tên các di tích lịch sử trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập đã được nhà nước xếp hạng; Và trình bày cảm nhận về 01 di tích mà bạn yêu thích.

Nêu kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập và kể tên những xã, phường, thị trấn đã được công nhận nông thôn mới.

#### **Câu 2:**

Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu người được phong tặng (truy tặng) danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng? Hãy viết cảm tưởng về một Bà mẹ Việt Nam anh hùng mà bạn có nhiều cảm xúc nhất?

### ***Bảng B: Khối học sinh, sinh viên (cấp Trung học phổ thông, Trung học, Cao đẳng, Đại học)***

#### **Câu 1:**

Trình bày khái quát đặc điểm tự nhiên, văn hóa, kinh tế, xã hội và truyền thống yêu nước của huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập. Bạn có cảm nhận gì về truyền thống yêu nước và thành tích xây dựng nông thôn mới của huyện, thị xã, thành phố đang sống, học tập?

Hãy nêu tên các di tích lịch sử trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập đã được nhà nước xếp hạng. Theo bạn, làm thế nào để bạn trẻ yêu thích và góp phần gìn giữ di tích lịch sử hiện nay?

#### **Câu 2:**

Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu người được phong tặng (truy tặng) danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động? Hãy viết cảm tưởng về một Bà mẹ Việt Nam anh hùng mà bạn có nhiều cảm xúc nhất?

### **b/ Câu hỏi dành cho Khối CBCC, VC và Quần chúng nhân dân**

#### **Câu 1:**

Trình bày khái quát về đặc điểm tự nhiên, văn hóa, kinh tế, xã hội, truyền thống yêu nước và tiềm năng của huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập, làm việc. Bạn có cảm nhận gì về truyền thống yêu nước và thành tích xây dựng nông thôn mới ở huyện, thị xã, thành phố nơi mình sinh sống, học tập, công tác?

Hãy nêu tên các di tích lịch sử trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập, làm việc đã được nhà nước xếp hạng. Theo bạn, làm thế nào để bảo tồn và phát huy giá trị những di tích lịch sử ở địa phương có hiệu quả?

#### **Câu 2:**

Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu cá nhân, tập thể được phong tặng (truy tặng) các danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động? Trình bày cảm tưởng về một cá nhân hoặc tập thể được phong tặng danh hiệu trên mà bạn ấn tượng nhất. Theo bạn, giải pháp nào đem lại hiệu quả trong thực hiện chính sách người có công hiện nay ở địa phương (nêu hạn chế và giải pháp)?